

## ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองเชียงราย  
และอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

เนื่องด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลภายในท้องที่ โดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ มาตรา ๖ และมาตรา ๒๕ ดังต่อไปนี้

## อำเภอเมืองเชียงราย

ตั้งตำบลผางาม ในท้องที่อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยให้มีเขตการปกครอง รวม ๕ หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑	โอนจากหมู่ที่	๒	ตำบลทุ่งก่อ
หมู่ที่ ๒	โอนจากหมู่ที่	๓	ตำบลทุ่งก่อ
หมู่ที่ ๓	โอนจากหมู่ที่	๒๑	ตำบลห้วยสัก
หมู่ที่ ๔	โอนจากหมู่ที่	๑๕	ตำบลห้วยสัก
หมู่ที่ ๕	โอนจากหมู่ที่	๑๔	ตำบลห้วยสัก
หมู่ที่ ๖	โอนจากหมู่ที่	๑๓	ตำบลห้วยสัก
หมู่ที่ ๗	โอนจากหมู่ที่	๑๕	ตำบลห้วยสัก
หมู่ที่ ๘	โอนจากหมู่ที่	๑๒	ตำบลห้วยสัก
หมู่ที่ ๙	โอนจากหมู่ที่	๑๘	ตำบลห้วยสัก

และให้มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ	ติดต่อกับเขตตำบลทุ่งก่อ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยถือสันดอยก๊วอาน เป็นแนวแบ่งเขต
ทิศใต้	ติดต่อกับเขตตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยถือจอมภู่หลานและเชิงดอยดงมะต้น ด้านทิศตะวันตกกตลอดด้าน เป็นแนวแบ่งเขต
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับตำบลต้า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยถือสันดอยบ้าง เป็นแนวแบ่งเขต
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับเขตตำบลเวียงชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยถือสันดอยม่อนฮักและกึ่งกลางหนองน้ำแม่สะกิน เป็นแนวแบ่งเขต
<u>ให้ตำบลทุ่งก่อ</u>	(ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ	ติดต่อกับตำบลปงน้อย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยถือฝั่งแม่น้ำร่องกอย ด้านทิศใต้และสันดอยก๊วคู เป็นแนวแบ่งเขต
ทิศใต้	ติดต่อกับเขตตำบลผางาม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยถือสันดอยก๊วอาน เป็นแนวแบ่งเขต
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับตำบลต้า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยถือสันดอยขุนต้า เป็นแนวแบ่งเขต
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับเขตตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยถือฝั่งของแม่น้ำกก ด้านทิศตะวันออก เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลห้วยสัก (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้ทิศเหนือ

ติดต่อกับเขตตำบลผางาม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยถือเชิงดอยดงมะดัน ด้านทิศตะวันออก เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้

ติดต่อกับเขตตำบลแม่ฮ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยถือฝั่งแม่น้ำฮ้อด้านทิศเหนือ เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับเขตตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยถือฝั่งน้ำห้วยเอียง ด้านทิศตะวันตก เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับเขตตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยถือกึ่งกลางลำน้ำห้วยนู้ เป็นแนวแบ่งเขต

อำเภอเทิง

ตั้งตำบลแม่เปา ในท้องที่อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยให้มี

เขตการปกครอง รวม ๕ หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑	โอนจากหมู่ที่ ๘	ตำบลต้า
หมู่ที่ ๒	โอนจากหมู่ที่ ๑๑	ตำบลต้า
หมู่ที่ ๓	โอนจากหมู่ที่ ๑๒	ตำบลต้า
หมู่ที่ ๔	โอนจากหมู่ที่ ๑๓	ตำบลต้า
หมู่ที่ ๕	โอนจากหมู่ที่ ๘	ตำบลป่าตาล

และให้มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ	ติดต่อกับเขตตำบลยางหอม อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย โดยถือกึ่งกลางลำห้วยบง และกึ่งกลาง ลำห้วยเคียน เป็นแนวแบ่งเขต
ทิศใต้	ติดต่อกับเขตตำบลงิ้ว และตำบลเวียง อำเภอ เทิง จังหวัดเชียงราย โดยถือกึ่งกลางลำห้วย เคียน และกึ่งกลางร่องกัวะ เป็นแนวแบ่งเขต
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับเขตตำบลต้า และตำบลป่าตาล อำเภอ เทิง จังหวัดเชียงราย โดยถือกึ่งกลางลำแม่น้ำอิง เป็นแนวแบ่งเขต
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับเขตตำบลทุ่งก่อ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยถือสันเขาหลวง เป็นแนว แบ่งเขต

ให้ตำบลต้า (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ	ติดต่อกับเขตตำบลป่าตาล อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย โดยถือกึ่งกลางลำห้วยเคื่อ เป็นแนว แบ่งเขต
ทิศใต้	ติดต่อกับเขตตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย โดยถือกึ่งกลางลำห้วยตีหมี่ เป็นแนว แบ่งเขต
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับเขตตำบลทับเต่า อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย โดยถือสันเขาขุนต้า เป็นแนวแบ่งเขต

เล่ม ๘๒ ตอนที่ ๒๓

ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มีนาคม ๒๕๐๘

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลแม่เปา อำเภอเทิง จังหวัด  
 เชียงราย โดยถือกึ่งกลางลำแม่น้ำอิง เป็นแนว  
 แบ่งเขต

ให้ตำบลป่าตาล (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลยางฮอม อำเภอเทิง จังหวัด  
 เชียงราย โดยถือกึ่งกลางลำห้วยสัก เป็นแนว  
 แบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลต้า อำเภอเทิง จังหวัด  
 เชียงราย โดยถือกึ่งกลางลำห้วยเดือ เป็นแนว  
 แบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลปอ อำเภอเชียงของ จังหวัด  
 เชียงราย โดยถือสันเขาขุนแม่เจดีย์ เป็นแนว  
 แบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลแม่เปา อำเภอเทิง จังหวัด  
 เชียงราย โดยถือกึ่งกลางแม่น้ำอิง เป็นแนว  
 แบ่งเขต

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๘ เป็นต้นไป จึงขอประกาศ  
 มาเพื่อทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๘

มาลัย หุวะนันทน์

รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย